

Biểu mẫu 17

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Chương trình Cử nhân Kiến trúc Nội thất
Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế năm học 2022-2023

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo					
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học		Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
				Chính quy	Liên thông chính quy		
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh			Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Để học những môn chuyên ngành, học viên phải có trình độ B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương)			
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được			<p>KIẾN THỨC</p> <p>a. Kiến thức chung</p> <p>- Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.</p> <p>b. Kiến thức chuyên môn</p> <p>- Có kiến thức chuyên môn về các loại hình kiến trúc nội thất dân dụng và các lĩnh vực liên quan.</p> <p>- Có hiểu biết về lý luận, lịch sử, sáng tác kiến trúc nội thất.</p> <p>KỸ NĂNG</p> <p>Kỹ năng cứng</p> <p>- Có kỹ năng áp dụng chuyên môn vào thực tiễn và phẩm chất cá nhân</p>			



Handwritten signature or mark.

			<p>xem xét nhận học bổng tại Đại học Curtin (Úc) và các ưu đãi khác của Trường đối tác.</p> <p>- Sinh viên hoàn thành 2 năm học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể được xem xét tham gia khóa học English Language Bridging 10 tuần hoàn toàn miễn phí tại Úc.</p>			
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện		<p>1.Giai đoạn 1 (0.5 năm): sinh viên theo học chương trình tiếng Anh tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.</p> <p>2.Giai đoạn 2 (1.5 năm): sinh viên theo học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hoàn thành 51 tín chỉ Việt Nam tương đương với 300 tín chỉ Ô-xtray-li-a được giảng dạy bởi giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lựa chọn theo chương trình đào tạo, các phương pháp giảng dạy và đánh giá đã thống nhất với Trường Đại học Curtin nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên đủ điều kiện tham gia và hoàn tất chương trình ở giai đoạn 3.</p> <p>3.Giai đoạn 3 gồm 2,5 năm được đào tạo trực tiếp tại Trường Đại học Curtin. Sau khi hoàn thành và đáp ứng đủ các điều kiện tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng bởi Trường Đại học Curtin.</p>			
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường		Sau khi tốt nghiệp sinh viên đủ điều kiện đăng ký vào các chương trình đào tạo cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới.			
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp		<p>Có thể làm việc trong môi trường trong và ngoài nước tại các vị trí như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn thiết kế các công trình kiến trúc, nội thất. - Quản lý trong lĩnh vực xây dựng tại các cơ quan chuyên môn. - Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu. - Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 			

Handwritten signature or mark